

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นายเวียง เทพเงิน	ประธานสภา อบต.	เวียง เทพเงิน	
๒	นายช่อ จันทร์คง	รองประธานสภา อบต.	ช่อ จันทร์คง	
๓	นายเกรียงศักดิ์ คงจินดา	สมาชิกสภา อบต.	เกรียงศักดิ์ คงจินดา	
๔	นายลาภ همانจันทร์	สมาชิกสภา อบต.	ลาภ همانจันทร์	
๕	นางเตือน คงประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.	เตือน คงประเสริฐ	
๖	นายमाणพ เสี้ยวทอง	สมาชิกสภา อบต.	माणพ เสี้ยวทอง	
๗	นายรอยะ อีซอ	สมาชิกสภา อบต.	รอยะ อีซอ	
๘	นายรอปี้ อาแว	สมาชิกสภา อบต.	รอปี้ อาแว	
๙	นายอำนาจ จันทร์สกุล	สมาชิกสภา อบต.	อำนาจ จันทร์สกุล	
๑๐	นายมามะอุซัน ยูโซ๊ะ	สมาชิกสภา อบต.	มามะอุซัน ยูโซ๊ะ	
๑๑	นายกฤษดา น้อยสร้าง	สมาชิกสภา อบต.	กฤษดา น้อยสร้าง	
๑๒	นางเพ็ญศรี จันทร์สร้าง	สมาชิกสภา อบต.	เพ็ญศรี จันทร์สร้าง	
๑๓	นางเฉลา หงส์น้อย	สมาชิกสภา อบต.	เฉลา หงส์น้อย	
๑๔	นายไสว ไชยสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต.	ไสว ไชยสิทธิ์	
๑๕	นายแดง คงประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.	แดง คงประเสริฐ	
๑๖	นางปราณี จินดาเพชร	สมาชิกสภา อบต.	ปราณี จินดาเพชร	
๑๗	นายทะนง ชินพงษ์	สมาชิกสภา อบต.	ทะนง ชินพงษ์	
<u>ผู้ไม่มาประชุม</u>				
๑	นายอนันต์ คงชล	-	-	ลา
๒	นายเติม บุญหลง	-	-	ลา

ผู้ร่วมประชุม

๑	นายกาทหลง แดงสุวรรณ	นายก อบต.พร่อน	กาหลง แดงสุวรรณ	
๒	นายธนิต ทองคุปต์	รองนายก อบต.พร่อน	ธนิต ทองคุปต์	
๓	นายสมคิด ดำกระเด็น	รองนายก อบต.พร่อน	สมคิด ดำกระเด็น	
๔	นางปานจิตต์ สีสุวรรณ	เลขานุการนายก อบต.	ปานจิตต์ สีสุวรรณ	
๕	นางสาวอรทัย ทองคุปต์	เลขานุการสภา อบต.	อรทัย ทองคุปต์	
๖	นายสมชาย ดำอินทร์	รองปลัด อบต.	สมชาย ดำอินทร์	
๗	นางสุปราณี จันทร์น้อย	นักวิเคราะห์	สุปราณี จันทร์น้อย	
๘	นางสุจิน สาศรีสุข	หัวหน้าสำนักปลัด	สุจิน สาศรีสุข	
๙	นางศศิมา เนื่อน้อย	นักพัฒนาชุมชนฯ	ศศิมา เนื่อน้อย	
๑๐	นายจิตติ ศรีสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	จิตติ ศรีสุวรรณ	
๑๑	นางประทุม เพชรปรารงค์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประทุม เพชรปรารงค์	
๑๒	นายชาติชาย แก้วเมฆ	นักวิชาการสาธารณสุขฯ	ชาติชาย แก้วเมฆ	
๑๓	นางชนิษา แดงอินทร์	ผู้อำนวยการกองศึกษา	ชนิษา แดงอินทร์	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายเวียง เทพเงิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ ด้วยสถานการณ์ โรค โควิด- ๑๙ ขอให้สมาชิกทุกคนใช้ชีวิตอย่างประมาท เพราะขณะนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกๆ คนมีความเสี่ยงเท่ากัน จะถือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
ที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาทุกคนอ่านรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือ ตัด แก้ไข ประเด็นใดบ้าง
นางเตือน คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอแก้ไข จากหมวดค่าทดแทน เป็น ค่าตอบแทน ในรายการของ กองสาธารณสุข และกองช่าง

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด

นายก อบต. นายกาหลง แดงสุวรรณ นายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดในการแก้ไขแผนพัฒนาในครั้งนี้
นี้ว่า เป็นการแก้ไขชื้อถนนจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมแม่น้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ๊ะเห แก้ไขเป็น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายครัวเจ๊ะเห

๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปาบ้านไร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเจ๊ะเห แก้ไขเป็น
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ - ประปา

ทั้ง ๒ โครงการ แก้ไขเพื่อให้ชื้อถนนสอดคล้องกับที่ได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นไว้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายก ชี้แจงรายละเอียด

นายก อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ได้รับการจัดสรรพนักงานใหม่จำนวน ๒ อัตรา แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยแยกเป็น กองช่าง ๑ อัตรา และกองสาธารณสุข ๑ อัตรา ซึ่งคาดว่าทางกรมฯ จะเรียกจากผู้สอบผ่านที่ขึ้นบัญชีไว้ประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้ที่จะมาบรรจุใหม่ โดยจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ต้องโอนงบประมาณตามรายละเอียดดังนี้

โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่

กองสาธารณสุข

โอนจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการโรงเรียนจัดการขยะรักษาสีสิ่งแวดล้อม

โดยตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อม เก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๙,๘๙๐ บาท ตามราคาท้องตลาดทั่วไป ไม่มีในแผนพัฒนา เนื่องจากไม่ใช้การบริการสาธารณสุข

กองช่าง

โอนจาก แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไร้ธรรมะ

โดยตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อม เก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๙,๘๙๐ บาท ตามราคาท้องตลาดทั่วไป ไม่มีในแผนพัฒนา เนื่องจากไม่ใช้การบริการสาธารณสุข ทั้งหมดเป็นความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ประธานสภาฯ

นายก ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบจำนวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง

๔.๒ การขอความเห็นชอบในการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ สำหรับยอดครัวเรือนและงบประมาณที่ใช้อย่างไม่สามารถสรุปได้ ซึ่งทางคณะบริหารได้ปรึกษากับกองคลัง และเจ้าหน้าที่งบประมาณแล้ว ได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วว่า งบประมาณที่จะใช้สำหรับโครงการนี้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ นี้ ไม่สามารถจ่ายได้จึงจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เท่าที่จำเป็น (งบประมาณประจำปีมีไม่พอจ่าย)

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

เชิญสมาชิกสภาฯ มีเรื่องอื่นๆ ที่จะนำเสนอในที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญเสนอ

สมาชิกสภาฯ ม.๑ เกาะยาว นายมามะอุซัน ยูโซ๊ะ

ได้เสนอเรื่องปัญหาราษฎรในหมู่บ้านเกาะยาว ๘ ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ทำให้เกิดความลำบากในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ปัญหานี้ได้นำเรียนทางผู้บริหารแล้ว และประสานเบื้องต้นไปยังสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตากใบแล้ว แต่ได้รับการประสานกลับมาว่า ครัวเรือนในบ้านเกาะยาวที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มีจำนวนน้อยกว่ามาตรฐานของไฟฟ้าในการทำการขยายเขตไฟฟ้า ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ขอให้ อบต. ขอสนับสนุนงบประมาณจาก พลังงานจังหวัดนราธิวาสจะได้หรือไม่

ประธานสภาฯ

จากปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเกาะยาว เรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ และการไฟฟ้าไม่สามารถขยายเขตไปได้นั้น มีอีกทางเลือกหนึ่งตามที่สมาชิก หมู่ที่ ๑ เกาะยาว ได้เสนอให้ขอรับการสนับสนุน โครงการจากพลังงานจังหวัด ด้วยขณะนี้กระทรวงพลังงาน มีนโยบายดำเนินโครงการพลังงานเพื่อทุกคน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งการเสนอและดำเนินการ โครงการผลิตไฟฟ้าชุมชน พึ่งพาตนเอง จะต้องให้สภาองค์กรบริหารส่วนตำบลพร้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการโครงการดังกล่าว เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ที่ประชุม

นายก อบต.

ขอชี้แจง ผลการดำเนินการเรื่อง โควิดไวรัสโควิด- ๑๙
ขณะนี้ อบต.พร้อม ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และหนังสือสั่งการจากจังหวัด ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คือ การทำความสะอาด ศาสนสถาน การทำหน้ากากแจกประชาชน ตามจำนวนที่กำหนด คือ ๕,๐๐๐ ชิ้น และแจกเจลล้างมือ และกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้คือ การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด- ๑๙ โดยยกเว้น ผู้ที่รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนพนักงานของรัฐ ซึ่งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบทางด้านรายได้ ซึ่งการรับลงทะเบียนนี้จะขอความร่วมมือจากสมาชิก อบต.ทุกหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการ โดยไม่ให้มีการรวมจุดเดียว กรณีแยกครอบครัวแต่ใช้บ้านเลขที่เดียวให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง

ที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีข้อราชการอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)


(นางสาวอรัทัย ทองคุปต์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อม

(ลงชื่อ)


(นายเวียน เทพเงิน)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อม


ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)


(นายเต็ม บุญหลง)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)


(นายแดง คงประเสริฐ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)


(นายรอปี้ อาแหว)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม